
-สำเนา- 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 

สมัยสามัญที ่ 1  ครั้งที่ 2 ประจำปี  2568 
วันที ่ 24  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2567  เวลา  09.30 น. 

ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน 
 

ผู้มาประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายสนั่น  ใสแสง ประธานสภา อบต.ชีบน สนั่น  ใสแสง   

2 นายจรุง  แววตะคุ รองประธานสภา  อบต.ชีบน จรุง  แววตะค ุ   

3 นางดอย  ลุนชัย สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 1        -ลา-   

4 นางยุพิน  ขวัญชัยภูมิ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 2 ยุพิน  ขวัญชัยภูม ิ  

5 นายปรีชา  วงศ์จักษุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 4        -ลา-  

6 นายบัญชา  อินาวัง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 5 บัญชา  อินาวัง  

7 นายสมรัก  สิมมามิตร สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 6 สมรัก  สิมมามิตร  

8 นายวาริน  วุ้นชีลอง สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 7 วาริน  วุ้นชลีอง  

9 นางพรประภา  ดนตรี สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 8 พรประภา  ดนตรี   

10 นางจำปี  ขานสันเทียะ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 9 จำปี  ขานสันเทียะ  
11 นายบุญทัน  แววตะคุ สมาชิก อบต.  หมู่ที่ 11 บุญทัน  แววตะคุ  

12 นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ สมาชิก อบต.  หมู่ที1่2 จิราภรณ์  คำห้วยแย้  

13 จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม เลขานุการสภา อบต.ชีบน ชัยชุมพล  ทองแย้ม  
รายช่ือผู้เข้าร่วมประชุม    
ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายเมธา  คุ้มหมู่ นายก อบต. เมธา  คุ้มหมู่   

2 นายสงัด  เศษจัตุรัส รองนายก อบต. สงัด  เศษจัตุรัส   

3 นายวิเวช  จ่าชัย    รองนายก อบต.   วิเวช  จ่าชัย     

4 นายวิษณุชัย  นามหนองอ้อ เลขานุการนายก วิษณุชัย  นามหนองอ้อ  

5 นางชลดา  บุญห่อ ผู้จัดการ บ.พายุ พาวเวอร์ จก. ชลดา  บุญห่อ   

6 นายกฤติน  จันทรังษี เจ้าหน้าที่ บ.พายุ พาวเวอร์ จก. กฤติน  จันทรังษี  

7 นายฐิติการณ์  เรืองประดับ เจ้าหน้าที่ บ.พายุ พาวเวอร์ จก. ฐิติการณ์  เรืองประดับ  

8 นายอภิสิทธิ์  บุญเรือง ผู้ช่วยผู้จัดการ บ.พายุ พาวเวอร์ จก. อภิลักษณ์  บุญเรือง  
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เริ่มประชุมเวลา  09.30 น. -เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายสนั่น  ใสแสง  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลชีบน  
กล่าวเปิดประชุม และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ  ดังนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
 
นายนายอภิสิทธิ์  บุญเรือง 
ผู้ช่วยผู้จัดการ  
บ.วายุ พาวเวอร์ จก. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  การลาของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
-วันนี้เป็นการประชุมสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2568  นางดอย  ลุนชัย     
ส.อบต.หมู่ 1 บ้านหนองอ้อ และ นายปรีชา  วงศ์จักษุ  ส.อบต.หมู่ 4 บ้านหินลาด   
ขออนุญาตลาการประชุมในวันนี้ จึงแจ้งให้ที่ประชุมเพ่ือทราบ 
 
1.2  โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลม 
-วันนี้มีทางตัวแทน  จากบริษัทวายุ พาวเวอร์  จำกัด  มานำเสนอโครงการโรงไฟฟ้า
พลังงานลม  ที่จะเกิดข้ึนในตำบลชีบนของเราเพ่ืออธิบายรายละเอียดให้ที่ประชุมสภา
ทราบ  ขอเชิญเจ้าหน้าที่จากบริษัทครับ 
 
-การเรียนท่านประธานสภา  รองงประธานสภา  เลขาสภา  สมาชิกสภา  นายก  อบต.  
รองนายก อบต.  เลขานุการนายกอบต.  และผู้เข้าร่วมประชุม  ทุกท่านครับ  กระผม 
นายอภิสิทธิ์  บุญเรือง  ผู้ช่วยผู้จัดการ บ.พายุ พาวเวอร์ จก.  ขอชี้แจงรายละเอียด
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที่จะเกิดขึ้นในเขตพื้นที่ตำบลชีบน  ซึ่งจะมีการติดตั้ง
กังหันลม  ในพื้นที่  บ้านสงแคน  หมู่ที่ 6  บ้านใหม่หนองแดง  หมู่ที่  9  บ้านยางนา
ดี  หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม  หมู่ที่  11  ผมขออธิบายตามสไลน์เลยนะครับ 
-วัตถุประสงค์ในการจัดทำประชาคม   
1.เพ่ือศึกษาความเป็นไปได้และพัฒนาโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมในพ้ืนที่ป่าภู
แลนคา  ด้านทิศใต้บางส่วนและป่าหมายเลขสิบแปลงที่สอง  ตำบลชีบน  อำเภอบ้าน
เขว้า  จังหวัดชัยภูมิ 
2.เพื่อให้ข้อมูลโครงงการฯ  และสร้างความเข้าใจกับชุมชน  ซึ่งเป็นหนึ่งในขั้นตอน
การขออน ุญาตทำประโยชน ์ในพื ้นท ี ่ป ่าสงสวนแห ่งชาต ิ   ตยามมา จรา 16  
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ  พ.ศ.2507 
-การผลิตไฟฟ้าพลังงานลม  ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า  เมื่อกระแสลมพัดผ่านใบ
กังหัน  จะทำให้กังหันหมุนและไปขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า  ผลิตกระแสไฟฟ้า
ออกมา  เป็นกระบวนการที่ไม่ปล่อยมลพิษทางอากาศและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
-องค์ประกอบของโรงไฟฟ้าพลังงานลม  จะประกอบไปด้วย  1.ตัวกังหันลม  2.
สายไฟฟ้า  3.สถานีไฟฟ้า  
-ตัวอย่างกังหันลมในปัจจุบัน ตามที่ท่านเห็นบนจอเลยนะครับ ซึ่งจะประกอบด้วย
ใบพัด มอเตอร์ที่ผลิตไฟฟ้า  เสาของกังหัน ซึ่งความสูงของเสาไม่น้อยกว่า  150  
เมตร 
-ตัวอย่างของโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศไทย  จะมีอยู่ที่   
1.  ทุ่งกังหันลมเขายายเที่ยง  ตั้งอยู่ใน  อำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา   
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2.  ทุ่งกังหันลมห้วยบง  ตั้งอยู่ที่  อำเภอด่านขุนทดและอำเภอเทพารักษ์  จังหวัด
นครราชสีมา   
3.  ทุ่งกังหันลมมิตรภาพ  ตั้งอยู่มนอำเภอสีคิ้ว  จังหวัดนครราชสีมา  และอีกหลาย
พ้ืนที่ในประเทศไทย  นี่เป็นเพียงตัวอย่างบางพ้ืนที่เท่านั้นนะครับ 
-ตัวอย่างการติดตั้งกังหันลมและการคมนาคมขนส่ง  ตามที่ท่านเห็นบนจอเลยนะครับ  
เสาและใบพัดจะมีขนาดใหญ่ ซึ่งจะมีการก่อสร้างตามแบบที่มีมาตรฐาน  เราต้องตัด
ผ่านถนนใหม่เพ่ือใช้ขนส่งเก่ียวกับการก่อสร้างกังหันลม  เพราะต้องใช้รถบรรทุกขนาด
ใหญ่ในการขนส่งอุปกรณืต่างๆ 
-การศึกษาผลกระทบด้านสิ ่งแวดล้อม  ทางบริษัทจะปฏิบัติตามหลักการด้าน
สิ่งแวดล้อมตามที่  กกพ.  กำหนด  การดำเนินการแบ่งออกเป็น  3  ระยะ  1.ระยะ
ก่อสร้าง  2.ระยะดำเนินการ  3.ระยะรื้อถอน  ซึ่งจะรวมกันประมาณ  35  ปี  ส่วน
ตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม  ด้านเสียง  ด้านเงากระพริบ  ด้านเศรษฐกิจและสังคม  ด้าน
คมนาคมขนส่ง   
-ตัวอย่างการศึกษามาตรการเฝ้าระวังด้านเสียง  ไม่ให้มีผลกระทบต่อชุมชน    มีการ
เว้นระยะห่างของโครงการจากบ้านเรือนในระยะ 350  เมตร และไม่ส่งผลกระทบ
ทางเสียงกับชุมชนตามประกาศของคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) 
-ตัวอย่างการศึกษามาตรการป้องกันด้านเงากระพริบ  ไม่ให้มีผลกระทบเรื่องเงาพาด
จากกังหันลมต่อชุมชน (ข้ึนอยู่กับมุมของพระอาทิตย์และขนาดของกังหัน) 
-ข้อดีของโครงการพลังงานลม  เป็นมิตรต่อสิงแวดล้อม   
1.  ไม่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล   
2.  ไม่ปล่อยน้ำเสีย   
3.  ไม่ปล่อยควันดำ CO2   
4.  ไม่ก่อมลพิษทางอากาศ   
5. ไม่ก่อให้เกิดฝนกรด 
-ประโยชน์ต่อชุมชน   
1.  เส้นทางถนนคมนาคม-ขนส่ง  ได้รับการพัฒนา   
2.  เสริมสร้างความมั่นคงของระบบไฟฟ้าของท้องถิ่น   
3.  สามารถพํฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ   
4.  มีการจัดตั้งกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในพ้ืนที่โครงการ 
-กองทุนพัฒนาไฟฟ้า  คือ  กองทุนที่ตั้งตาม  พรบ.การประกอบกิจการพลังงาน  โดย
มีวัตุประสงค์คือ 1.กระจายไฟฟ้าไปยังพื้นที่ต่างๆให้ทั่วถึง  2.พัฒนาชุมชนโดยรอบ
โรงไฟฟ้  3.ส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาด 
-หน้าที่ของแต่ละฝ่าย   
1. ผู้รับใบอนุญาตประกอบกิจการพลังงาน  มีหน้าที่   ส่งเงินเข้ากองทนตามอัตราที่
สำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังานกำหนด 
2.  สำนักงานคฯกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  มีหน้าที่  บริหารเงินกองทุนพัฒนา
ไฟฟ้า  กำหนดหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกโครงการที่ต้องใช้งบกองทุนและกำหนดเขค
พ้ืนที่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ 
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3. ชุมชนโดยรอบ  มีหน้าที่  จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้า  
เสนอโครงการเพื่อรับเงินจากกองทุนและติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินการดำเนินงาน 
-ประโยชน์ต่อประเทศ 
1.  สนับสนุนนโยบายภาครัฐด้านการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด 
2.  เสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงาน 
3.  ลดการพึ่งพาแหล่งพลังงานเชื้อเพลิงฟอสซิล  อันเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน 
4. ช่วยลดต้นทุนค่าไฟฟ้าในภาพรวมของประเทศ 
5.  ลดการปล่อยมลพิษสู่ชุมชน 
-ขอบเขคพื้นที่โครงการ  ดูภาพบนหน้าจอได้เลยนะครับ  โครงการตั้งอยู่พิ้นที่ตำบลชี
บน  อำเภอบ้านเขว้า  จังหวัดชัยภูมิ  ในกรอบสีเหลือง  ซึ่งประกอบด้วย บ้านสงแคน  
หมู่ที่ 6  บ้านใหม่หนองแดง  หมู่ที่  9  บ้านยางนาดี  หมู่ที่ 10 บ้านหนองกระทุ่ม  
หมู่ที่  11  
-รายละเอียดการเข้าร่วมโครงการ 
-การใช้ที่ดิน  
1.  พ้ืนที่ตั้งโครงการหมายถึง  ที่ตั้งเสากังหันลม  เสาวัดลม 
2.  พ้ืนที่รัศมีรอบเสากังหัน หมายถึง พ้ืนที่ส่วนที่ไม่ใช่ที่ตั้งโครงการ ห่างจากเสากังหัน
ลมออกไปในรัศม ี 300-400 เมตร 
-ระยเวลาการเข้าร่วมโครงการ 
1.  30-35  ปี  และอาจขยายระยะเวลาให้สอดคล้องกับระยะเวลาโครงการได้ 
-พ้ืนที่โครงการ 
1.  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ 
2.  ไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
3.  ไม่ก่อสร้าง บ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างถาวร 
4.   ไม่ลงนามข้อตกลงใดๆ กับบุคลอื่น ที่จะกระทบสิทธิในการใช้ที่ดินของบริษัท 
5.  ปลูกต้นไม้ (ความสูงไม่เกิน 15 เมตร) และทำการเกษตรได้ จนถึงวันที่โครงการ
เริ่มก่อสร้าง 
--พ้ืนที่รัศมรีอบเสากังหัน 
1.  ให้ความร่วมมือในการพัฒนาโครงการ 
2.  ไม่ให้บุคคลอื่นเข้ามาใช้ประโยชน์ในที่ดิน 
3.  ไม่ก่อสร้าง บ้าน อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างถาวร 
4.  ไม่ลงนามข้อตกลงใดๆ กับบุคคลอ่ืน ที่จะกระทบสิทธิในการใช้ที่ดินของบริษัท 
5.  ปลูกต้นไม้ และทำการเกษตรได้ 
-ค่าตอบแทนการเข้าร่วมโครงการ 
พ้ืนที่ตั้งโครงการ 
 

ช่วงการดำเนินการ ค่าตอบแทนในการใช้ทีด่ิน วันที่จ่ายค่าตอบแทน 
ช่วงที่ 1 10,000 บาท/ไร ่ ณ วันที่ทำข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ 

 

ช่วงที่ 2 
 

30,000 บาท/ไร ่ ภายใน 2 ป ีหลังจากวันที่ทำสัญญาหรอืเมื่อ
บริษัทฯ  ได้รับอนุญาตใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ 

 

ช่วงที่ 3 
 

30,000 บาท/ไร ่ ภายใน 7 ป ีหลังจากวันที่ทำสัญญาหรอืเมื่อ
บริษัทฯ  ลงนามสัญญาซ้ือขาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. 
 
นายนายอภิสิทธิ์  บุญเรือง 
ผู้ช่วยผู้จัดการ  
บ.วายุ พาวเวอร์ จก. 
 
นางพรประภา  ดนตรี 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที 8 
 
นายนายอภิสิทธิ์  บุญเรือง 
ผู้ช่วยผู้จัดการ  
บ.วายุ พาวเวอร์ จก. 
 
นางสาวจิราภรณ์  คำห้วยแย้ 
สมาชิกสภา อบต. หมู่ที 12 
 
นายนายอภิสิทธิ์  บุญเรือง 
ผู้ช่วยผู้จัดการ  
บ.วายุ พาวเวอร์ จก. 
 
จ่าเอกชัยชุมพล  ทองแย้ม 
ปลัด อบต./เลขานุการสภา อบต. 
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พ้ืนที่รัศมีรอบเสากังหัน 
 

ช่วงการดำเนินการ ค่าตอบแทนในการใช้ทีด่ิน วันที่จ่ายค่าตอบแทน 
ช่วงศึกษาความเป็นไปได้ 500 บาท/ไร ่ ณ วันที่ทำข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ 
ช่วงดำเนินโครงการ 1,500 บาท/ไร ่ เมื่อเร่ิมจ่ายไฟเข้าระบบ 

 

ดูตามตารางและผังบนหน้าจอได้เลยนะครับ 
-แผนการดำเนินงานโครงการ 
1.  ดำเนินการทำรายงานสิ่งแวดล้อม 
บริษัทฯ จะจัดกที่ใช้อมูลกับประราณในที่นที่อีกครั้ง  เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟัง
ความเห็นโดยละเอียด  สร้างความเข้าใจที ่ถูกต้องเกี ่ยวกับโครงการก่อนกอรับ
ใบอนุญาตผลิตใฟฟ้าในฮนาคต 
2.  ดำเนินการขออนุญาตและก่อสร้างประมาณ  2  ปี 
3.  ดำเนินโครงการเป็นระยะเวลา  25  ปี 
-มีใครสอบถามอะไรเพิ่มเติมไหมครับ 
 

-เหตุใดโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมจึงลงที่บ้านใหม่หนองแดง บ้านหนองกระทุ่มและ
บ้านสงแคน 
 
-เนื่องจากว่าโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมต้องหาพื้นที่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อชุมชนจึง
เลือกพ้ืนที่ที่อยู่ในป่าซึ่งพ้ืนที่ป่าครอบคลุมทั้ง 3 หมู่บ้าน 
 
 
-สอบถามกรณีโครงการต้องใช้พื้นที่ประมาณเท่าไหร่ 
 
 
-กังหันลม 1 ต้นใช้พ้ืนที่ประมาณ 20 ไร่ 
 
 
 
-แล้วโครงการลักษณะนี้จะต้องมีการประชาคมก่อนหรือไม่ 
 
 
-ถ้าตามขบวนกะและขั้นตอนจะต้องมีการลงประชาคมถามความเห็นซะก่อนแต่ที่มานี้
เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับผู้นำในเบื้องต้นก่อน คงจะได้มีการนำเสนอหากข้อมูลโดย
ละเอียดอีกครั้งในคราวต่อไป 
 
-การประชุมสมัยสามัญที่ 2 /2568 ครั้งต่อไปรหว่างวันที่ 6-20 พฤษภาคม 2568 
 
 
 



 
 
นายนายอภิสิทธิ์  บุญเรือง 
ผู้ช่วยผู้จัดการ  
บ.วายุ พาวเวอร์ จก. 
 
นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
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-ผมคงต้องนำเรียนทางบริษัทอีกครั้งก่อนที่จะมานำเสนอเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป
ครับ 
 
 
-ใครมีคำถามหรือข้อสงสัยเพ่ิมเติมไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอไประเบียบวาระที่ 2  ค่อไป
ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
 

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 

2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญ  ที ่ 1   (ครั้งแรก)   ครั้งที ่ 1 

       ประจำปี 2568  เมื่อวันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖8 

 
ที่ประชุม -ที่ประชุมให้การรับรอง 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง กระทู้ถาม 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี  4 

 
เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี  5 เรื่อง เสนอใหม่ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  6 
 

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภา อบต. 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.ชีบน 
 
ที่ประชุม 
 
 

นายวิเวช  จ่าชัย 
รองนายก อบต.ชีบน 
 
 
นายเมธา  คุ้มหมู่ 
นายก อบต.ชีบน 
 

-ไม่มี- 
 
เรื่องอ่ืน ๆ 
 

-สมาชิกสภาท่านใดมีเรื่องอ่ืนๆที่จะเข้าท่ีประชุมเพ่ิมเติมในเรื่องอ่ืนๆ ครับ 
 
 
-ปัจจุบันเรายังมีปัญหาเรื่องถังขยะแต่ยังไม่เห็นมีสภาท่านใดพูดคุยหรือเสนอความ
ต้องการขึ้นมา 
 
-ในที่ประชุมอยากได้มีอาการปรึกษาหารือเพ่ือวางแผนในการกำหนดจุดหรือสถานที่ที่
ทิ้งขยะในชุมชนหมู่บ้านก่อน 
 

-เป็นไปได้อยากใช้แนวทางการจัดหาทางรองรับขยะเหมือนบ้านหนองกระทุ่ม  ถัง
ขนาด 200 ลิตร  เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการเก็บขนคงจะได้หารือหาแนวทาง
และลงประชาคมทำความเข้าใจกับชาวบ้านชุมชน 
 
-ที่ได้มีการแจ้งว่าจะมีการตรวจรับและรับส่งมอบลดการแพทย์ฉุกเฉินในวันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2568 ที่ผ่านมานั้นเนื่องจากทางอบตได้รับแจ้งจากทางบริษัทขอเลื่อน 
 



-6- 
 
กำหนดในการส่งมอบเป็นวันศุกร์ที่ 7 มีนาคม 2568 จึงเชิญทุกท่านที่สะดวกร่วมรับ
มอบรถช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในวันดังกล่าว 
-ช่วงนี้เข้าสู่ฤดูแล้งและฤดูเก็บเกี่ยวอ้อยปัจจุบันเกิดไฟป่าขึ้นบ่อยครั้งสภาพรดน้ำของ
เราอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ไม่เต็มที่เวลาเกิดเพลิงไหม้อาจจะได้หาโอกาสในการจัดหา
หรือซ่อมบำรุงเพ่ิมเติมเพ่ือให้เกิดความพร้อมในการใช้งาน 
-ภาพรวมโครงการอุดหนุนต่างๆในการเบิกจ่ายอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำเหตุผลหนึ่งมา
จากการเมืองโครงการที่ต้องขออนุญาตจากป่าไม้ทำให้ล่าช้าหรืออาจดำเนินการไม่ได้
ทางรัฐบาลหาวิธีการแก้ไขอยู่ 
-ส ่วนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมที ่เราได้ร ับฟังตอนเช้าถ้าประเมินดูแล้วมี
กระบวนการและขั้นตอนใช้เวลาอีกหลายปี  ในสมัยของเราที่ดำรงตำแหน่งอยู่ไม่รู้ว่า
จะสามารถดำเนินการทันหรือไม่  คอยติดตามและคอยสนับสนุนซึ่งยังไม่รู้ว่าโครงการ
จะผ่านหรือไม ่
 

นายสนั่น  ใสแสง 
ประธานสภาฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-มีสมาชิกท่านใดมีเรื่องที่จะเสนออีกไหมครับ  ถ้าไม่มีผมขอขอบคุณท่านสมาชิกสภา
ทุกท่านที ่มาประชุมในวันนี ้ ทำให้การประชุม ในวันนี ้เป็นไปด้วยความถูกต้อง 
เรียบร้อย  วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1  ประจำปี 2568 
เราจะมีการประชุมสมัยสามัญที่ 2  ระหว่างวันที่  6-20  พฤษภาคม  พ.ศ.2568  
หรือถ้ามีเรื่องเร่งด่วนที่จะเปิดสมัยวิสามัญ  เดี๋ยวทางงานกิจการสภาจะมีหนังสือเรียน
เชิญเข้าร่วมประชุมนะครับ  สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่าน ผมขอปิดการประชุม  สวัสดี
ครับ 
 

-สั่งปิดประชุม  เวลา  12.30  น. 
 

-ผู้มาประชุม        11  คน 
-ผู้เข้าร่วมประชุม    8   คน 
-ผู้ลาประชุม          2    คน 
-ผู้ขาดการประชุม    -     คน 

                                 

ลงชื่อ   จ.อ.ชัยชุมพล  ทองแย้ม  ผู้จดรายงานการประชุม 
          ( ชัยชุมพล  ทองแย้ม ) 
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 
 
 

ลงชื่อ     ปรีชา  วงศ์จักษุ       ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
         ( นายปรีชา  วงศ์จักษุ ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หมู่ที่ 4 
 

ลงชื่อ    สมรัก  สิมมามิตร     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายสมรัก  สิมมามิตร ) 
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 6 
 
 
 

ลงชื่อ      พรประภา  ดนตรี   ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
          (นางพรประภา  ดนตรี ) 
 สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 8 
 

ลงชื่อ      สนั่น  ใสแสง     ผูร้ับรองรายงานการประชุม 
                                              ( นายสนั่น  ใสแสง ) 
                                     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 


